
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๒ 
ครั้งที ่ ๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง)   

วันพุธที ่ ๑๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๔  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุมและได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๐  ข้อ  ๑๕๗  และ 
ข้อ  ๑๕๙  วรรคหนึ่ง  ในการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจามากกว่า  ๓  กระทู้  เป็นการ
เฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ  จากนั้นได้ด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์  (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสุชาติ  อุสาหะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเพชรบุรี  พรรคพลังประชารัฐ  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอาคม   
เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
(พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดมหาสารคาม  พรรคเพื่อไทย  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)  เป็นผู้ตอบ 
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  พัฒนาขุดลอกแหล่งน้ าห้วยอีแร้ง  บ้านหนองทุ่ม  
ต าบลสว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธ 
ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ถาม นายกรัฐมนตรี   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายศิริพงษ์  รัสมี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรุงเทพ 
มหานคร  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การปรับปรุงถนนดินลูกรังให้เป็นยางมะตอยในพื้นที่
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก  ถาม  นายกรัฐมนตรี 

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามในล าดับที่  ๑ – ๒  ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอคืนสมณเพศและความเป็นธรรมให้แก่อดีต
พระพรหมดิลก  และอดีตพระอรรถกิจโสภณ  กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องคดี
ฟอกเงินทุจริตจัดสรรงบประมาณ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ของวัดสามพระยา  
ถาม นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้  รองประธานสภา 
ผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การเพิ่มอัตราก าลังข้าราชการในสังกัดส านักงาน 
การศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 
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อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๕  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธานในห้อง 
กระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทูถ้ามแยกเฉพาะ  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การสร้างฝายชะลอน้ าบริเวณวังถ้ าแข้  ล าน้ ายาม  
หมู่ที่  ๔  ต าบลแวง  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธที่  ๒  
ธันวาคม  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การขอขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟส่องสว่าง
พื้นที่อ าเภอภูพาน  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่บ้านหนองกระบอก – บ้านโคกแก้ว  ต าบลนาแก้ว  อ าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัด
สกลนคร  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ในวันพุธที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย  เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามัคคี  และถนนในบริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์  ๒  
ต าบลท่าทราย  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  
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จึงได้มีหนังสือขอเลือ่นการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธ 
ที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การตรวจสอบหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน  กรณี  โรงแรม  รีสอร์ท  ที่สร้างบนเกาะหรือภูเขา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธที่  ๙  ธันวาคม  
๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๗. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้แยกรัชดา – ราชพฤกษ์  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๘. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ความเหมาะสมในคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่ง  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม   
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ   ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุม 
เห็นชอบ  คือ   

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด  แนวทางการ
จัดตั้งศูนย์บ าบัดยาเสพติด  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ  ขอขยาย 
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๒) 
 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน 
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๒. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  ขอขยายระยะเวลาการพจิารณา 
ศึกษาญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย  ออกไปอีก  ๖๐  วัน  นับต้ังแต่วันที่  ๑๓  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (ซึ่งยังมิได้บรรจรุะเบียบวาระ) 
 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน 

๓. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม   
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติพิจารณาศึกษาแนวทางในการวางแผนการ
ผลิตบัณฑิตปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์  ๔.๐  ออกไปอีก  ๖๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)   
 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน 

๔. คณะกรรมาธิการการศึกษา  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
กลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับต้ังแต่วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  
๒๕๖๓  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)   
 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
คลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๑๒๐  วัน  นับตั้งแต่
วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)   
 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๑๒๐  วัน 

๖. คณะกรรมาธิการการคมนาคม  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ  ออกไปอีก  ๔๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๓  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๔๕  วัน 
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๗. คณะกรรมาธิการการคมนาคม  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษา  ตรวจสอบและติดตามการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง  
ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา  และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย  ออกไปอีก  
๔๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)  
 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๔๕  วัน 

๘. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม  ตรวจสอบ  การใช้เงินตาม
พระราชก าหนด  ๓  ฉบับ  เพื่อแก้ไขปัญหา  เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)   

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์  เป็นกรรมาธิการ
แทนนายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้   

๑. รายงานประจ าปี  ๒๕๖๒  สถาบันพระปกเกล้า 
ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้   

ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ  
รองศาสตราจารย์อรทัย  ก๊กผล  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  นางถวิลวดี  บุรีกุล  
พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ  นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  นางกาญจนา  ศรีปัดถา  นายณัฐพงศ์   
รอดมี  นายสติธร  ธนานิธิโชติ  และนางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น  ผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้าตอบชี้แจง   

๒. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
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ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้   
นางวิยดา  โชติรัตนะศิริ  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  และนายสมมิตร  โตรักตระกูล  
รักษาการรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร  ปฏิบัติหน้าที่ต่อ   
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณตอบชี้แจง   

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
ที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  คือ  รายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑) 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการฯ  ได้เสนอรายงาน  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  
ประธานคณะกรรมาธิการฯ  และกรรมาธิการ  ตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วย 
กับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๐๘  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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